



TRƯỜNG QUỐC TẾ

KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI, KHAI PHÓNG, LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM

NĂM 2024, BƯỚC SANG TUỔI 22, TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN, CHÍNH THỨC BƯỚC VÀO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI VỚI NHIỀU HOÀI BẢO, KHÁT VỌNG LỚN, CƠ HỘI ĐI KÈM THÁCH THỨC.

TỪ MỘT KHOA QUỐC TẾ, TIỀN THÂN LÀ KHOA QUỐC TẾ VIỆT - NGA, VỚI MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TOÁN ĐẦU TIÊN BẰNG TIẾNG NGA, ĐẾN NAY, TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐÃ PHÁT TRIỂN LÊN QUY MÔ 6.000 NGƯỜI HỌC VỚI 24 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ BẠC CỬ NHÂN ĐẾN TIẾN SĨ.

 THÙY ĐIỂM

NƠI KẾT NỐI ĐÔNG - TÂY, “QUỐC TẾ TRONG QUỐC GIA”

Trường Quốc tế đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trên từng chặng đường đều có những dấu ấn thành tựu đáng nhớ và tự hào. Khởi đầu từ Khoa Quốc tế Việt - Nga, đổi tên thành Khoa Quốc tế vào năm 2003 với 01 chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán bằng tiếng Nga, sau 5 năm, Khoa Quốc tế có 336 học viên, sinh viên tốt nghiệp, triển khai 01 chương trình liên kết đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng và 01 mô hình đào tạo dự bị đại học quốc tế.

Sau 10 năm, Khoa Quốc tế có số sinh viên, học viên tốt nghiệp là 1.559 người, thực hiện 12 chương trình đào tạo đại học và sau đại học, hợp tác đào tạo với 30 đại học đối tác nước ngoài. Sau 15 năm, số lượng chương trình đào tạo đã nâng lên 14, các đối tác trong nước và quốc tế hợp tác với Khoa lên tới 40 đối tác, và đặc biệt có 05 bài công bố đầu tiên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ISI/Scopus.



Sau 20 năm, Khoa Quốc tế được nâng cấp thành Trường Quốc tế chính thức từ ngày 01/12/2021. Trường Quốc tế hiện tại tổ chức 24 chương trình đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, thực hiện 03 mô hình đào tạo mới trong ĐHQGHN là bằng kép, song bằng và đào tạo cử nhân kết hợp thạc sĩ.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Quốc tế đứng trong top 3 đơn vị dẫn đầu về công bố quốc tế của ĐHQGHN. Nhà trường đã thành lập 27 nhóm nghiên cứu mạnh, trong số đó có 03 nhóm được công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN.

Về hoạt động hợp tác phát triển, các đối tác trong nước và quốc tế gia tăng với 40 trường đối tác uy tín và 50 đối tác doanh nghiệp. Trường Quốc tế ngày hôm nay thực sự trở thành “Hub quốc tế” thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước





và quốc tế đến làm việc, hợp tác nghiên cứu.

Là một đơn vị đào tạo với bản sắc, giá trị riêng trong ĐHQGHN, nơi kết nối Đông - Tây, "quốc tế trong quốc gia", Trường Quốc tế thực sự trở thành địa chỉ tin cậy thu hút sinh viên, học viên giỏi trong nước và quốc tế đến học tập và nghiên cứu, từ đó cùng Nhà trường đóng góp giá trị cho xã hội và cộng đồng.

"CỘNG HƯỞNG" GIÁ TRỊ CỦA MỖI THÀNH VIÊN

Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Quốc tế vẫn luôn tâm niệm giá trị của mỗi người chính là giá trị của đơn vị, sẽ không có khái niệm đơn vị chung

chung, đơn vị chính là hợp thành của rất nhiều người. Trường Quốc tế chính là nơi để mỗi Iser thực hiện sứ mệnh của mình, cũng chính là thực hiện sứ mệnh, giá trị cốt lõi chung của Nhà trường. Từng thành viên được khai phá các giá trị vốn có, chuyển hóa các giá trị ấy cho cộng đồng và xã hội để Nhà trường phát triển mạnh mẽ không ngừng.

Do vậy, trên chặng đường tiếp theo, ở tuổi 22, mỗi thành viên của Trường Quốc tế cần đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có tính đột phá hơn trên tất cả các mảng hoạt động. Người thầy luôn phải tư duy tìm cách tạo ra nhiều giá trị nhất để trao tặng cho người học, biết cách





gợi mở để người học khai phá và chuyển hóa giá trị của thầy thành giá trị của mình. Người thầy cần tìm ra phương thức “mở khóa” tiềm năng của người học để người học có thể tự học, tự làm giàu bản thân mình. Người học vừa là người triển khai, thực thi các giải pháp cũng là người trải nghiệm, hưởng thụ kết quả mình làm được, do vậy, người học giữ vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo.

Người học phải học cách hiểu chính mình, rèn giũa để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, sở hữu nhiều kỹ năng cần thiết trong đó quan trọng nhất là kỹ năng học tập suốt đời. Cùng với thầy, cô, việc học tập của

người học và bài giảng của người thầy sẽ chuyển hóa cho nhau, người học học kiến thức từ thầy, cô, và ngược lại thầy, cô cũng học hỏi được từ việc truyền đạt kiến thức cho người học.

Bước sang tuổi 22, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên sẽ cùng nắm bắt từng thời điểm, từng khoảnh khắc của mình, phát huy hết nội lực, tận dụng tối đa những gì đang có để mang lại giá trị tốt nhất cho Trường Quốc tế vì một môi trường giáo dục hiện đại, khai phóng, lấy người học làm trung tâm và cập nhật thời đại.